

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐  
ระหว่างวันที่ ๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</b>		
๑	นางเสาวนีย์ แต่้มทอง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
<b>กรมธนารักษ์</b>		
๒	นายสุธน เอี้ยวสกุล	นายช่างสำรวจอาวุโส สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
๓	นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ทองประเสริฐ	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
๔	นางสาวไกล่รุ่ง อ้อสกุล	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
๕	นางสาวนันทวรรณ ผิวเพ็ง	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๖	นายเอกราช ชูจันทร์	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
๗	นางสาวศุภมาศ สกุลวงษ์	นักประเมินราคาทรัพย์สินชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง
๘	นายพิพัฒน์ วงษา	เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
<b>กรมบัญชีกลาง</b>		
๙	นางสาวจรรยา ทิมเมือง	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา
๑๐	นางสาวเยาวภา ศรีภานุมาต	นักบัญชีชำนาญการ กองบัญชีภาครัฐ
๑๑	นางสาวอังคณา สุขเกษม	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์
๑๒	นางสาวอาภรณ์ โชติชื่น	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองการพัสดุภาครัฐ
๑๓	นางสาวอารยา กิจพระภูมิ	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองบริหารการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างบำเหน็จบำนาญ

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
<b>กรมบัญชีกลาง (ต่อ)</b>		
๑๔	นางสาวศิริวรรณ อิศโร	นักบัญชีชำนาญการ กองกำกับและพัฒนาระบบเงินนอกงบประมาณ
๑๕	นางกัญญาณัฐ นาคมั่งสังข์	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ
๑๖	นางสาวสาวิตรี รชตปภัทกร	นักบัญชีชำนาญการ กองบัญชีภาครัฐ
<b>กรมศุลกากร</b>		
๑๗	นางสาวจีรนนท์ ป้อมสุวรรณ	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ด่านศุลกากรหนองคาย สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒
๑๘	นายประทีป สมมั่ง	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด่านศุลกากรช่องสะง่า สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒
๑๙	นายธเนศ ลำดับวงศ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด่านศุลกากรกระบี่ สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๒๐	นายศิลป์ชัย สุธัมมะ	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด่านศุลกากรวังประจัน สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๒๑	นายสมเจตน์ เพชรจอม	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔
๒๒	นายอาทิตย์ ไชยภักดิ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ
๒๓	นายวิชาญ เปลี้นปลื้ม	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด่านศุลกากรแม่สะเรียง สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓
๒๔	นางสาวรุ่งระวี ศรีพลอย	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ด่านศุลกากรบ้านดอน สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑
๒๕	นางเพ็ญศรี มีพันธุ์	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักสืบสวนและปราบปราม
๒๖	นายเรวัตร์ ศิริตันดี	นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
<b>กรมสรรพสามิต</b>		
๒๗	นายวีระ บุญช่วย	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา
๒๘	นางศรินภา อัครกุลพงศ์	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๙

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
	<b>กรมสรรพสามิต (ต่อ)</b>	
๒๙	นายวิทยา สุขเจริญ	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด
๓๐	นายองอาจ ธนานุวัฒน์ติกุล	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔
๓๑	นางสุพรรณ รัตนพุทธคุณ	นักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๔
๓๒	นางกัลลัตอง จานตาดี	นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว
๓๓	นางสมบัติ คมกรด	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาโชคชัย
	<b>กรมสรรพากร</b>	
๓๔	นางจิตตวดี เพิ่มอยู่เย็น	รักษาการนักวิชาการภาษีชำนาญการพิเศษ
๓๕	ว่าที่ ร.ท.ทวีพล ศรีหาวงค์	รักษาการนักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
๓๖	นางจันศรี โฮมวงศ์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๓๗	นางสุทัตตา มณีเศียร	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๓๘	นางสุวิมล อยู่ทะเล	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๓๙	นางชวีศา อักษรชื่น	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๐	นางปารดา หอมระรื่น	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๑	นางสาวจันทร์เพ็ญ อนันต์ธนสาร	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๒	นายสมพร รัตนละออ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๓	นางจุฑาภรณ์ วัฒนวิทธิธร	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๔	นางนงลักษณ์ ยอดสุวรรณ	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๕	ส.ต.ท.คำรณ เรืองดิษฐ์	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๖	นางสาวสุธีรา ธิเชียว	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
๔๗	นายณัฐพงศ์ โพธิ์ทอง	นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
	<b>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</b>	
๔๘	นางสาวฐิรต์ติกาล วสุประสาท	นักวิเคราะห์รัฐวิสาหกิจชำนาญการ
	<b>สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ</b>	
๔๙	นางสาวอัจฉรา กาบย้อย	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักเลขานุการกรม
	<b>สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</b>	
๕๐	นายพนันดร อรุณีนีรนาม	เศรษฐกรชำนาญการ สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค